

XCMG เปิดศูนย์อะไหล่โดยตรงแห่งแรกในแอฟริกา มุ่งผนึกกำลังสนับสนุนบริการในพื้นที่

XCMG ได้เปิดศูนย์อะไหล่โดยตรงระดับภูมิภาคแห่งแรกขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา เพื่อรองรับภาคธุรกิจในแอฟริกาตะวันออก ศูนย์อะไหล่แห่งนี้เกิดจากความร่วมมือกับบริษัท TISCO Construction Ltd. เพื่อให้บริการลูกค้าทั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกได้อย่างรวดเร็วฉับไว พร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดร้าน 4S ของ XCMG (เน้นการขาย อะไหล่ บริการ และการสำรวจความเห็น) ที่กรุงไนโรบี ในวันเดียวกันด้วย

ศูนย์อะไหล่ในเคนยามุ่งมั่นที่จะให้บริการจัดหาอะไหล่คุณภาพสูงภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งถือเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัท รวมถึงอิทธิพลของแบรนด์ ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้จะเปิดทางให้ XCMG สามารถเพิ่มการลงทุนได้เป็นลำดับ และสนับสนุนบริการในภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ศูนย์อะไหล่แห่งใหม่ยังจะนำไปสู่การก่อตั้งคลังสินค้าที่ถาวรในเมืองมอมบาซา เพื่อให้มั่นใจว่ามีสินค้ารองรับความต้องการของโครงการก่อสร้างต่างๆ อย่างเพียงพอ

“XCMG ได้จัดตั้งตัวแทนจำหน่ายใน 16 ประเทศทั่วแอฟริกา โดยศูนย์อะไหล่ในเคนยาจะผลักดันกลยุทธ์ของ XCMG ในตลาดอะไหล่ของแอฟริกาให้ก้าวหน้าต่อไป รวมทั้งยังจะเป็นแบบอย่างให้กับการจัดการโดยรวมของศูนย์อะไหล่ในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง ยุโรป และทวีปอเมริกาด้วย” จู๋ เซียงตง ผู้ช่วยเลขาธิการแผนกการดูแลจัดการอะไหล่ของ XCMG กล่าว

ในปี 2560 ทาง XCMG ได้ริเริ่มแผนการยกระดับเครือข่ายอะไหล่และบริการในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อการจัดตั้งศูนย์อะไหล่และบริการที่เป็นอิสระ รวมถึงเพิ่มความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องให้แก่ตัวแทนจำหน่าย แผนการดังกล่าวยังช่วยปรับปรุงระบบกระจายอะไหล่ในสามระดับ ซึ่งประกอบด้วยคลังอะไหล่ทั่วไปในจีน ศูนย์อะไหล่ระดับภูมิภาค และสถานีอะไหล่และสต็อกอะไหล่ที่ตัวแทนจำหน่ายสร้างขึ้นเอง

ปัจจุบันมีอุปกรณ์ XCMG มากกว่า 200,000 ชิ้นที่ถูกใช้งานอยู่นอกประเทศจีน และในเคนยาเพียงประเทศเดียวมีเครื่องจักรใช้งานอยู่ 2,000 เครื่อง ทั้งนี้ XCMG เป็นผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างระดับโลก บริษัทประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อ SCHWING และ FT ของเยอรมนี และ AMCA ของฮอลแลนด์ ขณะที่มีการจัดตั้งฐานการผลิตและโรงงาน KD ใน 10 ประเทศ ซึ่งรวมถึง บราซิล อินเดีย คาซัคสถาน มาเลเซีย และอิหร่าน

เกี่ยวกับ XCMG

XCMG เป็นบริษัทข้ามชาติผู้ผลิตเครื่องจักรหนักที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 75 ปี และปัจจุบันรั้งอันดับ 8

ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของโลก

XCMG มีตัวแทนจำหน่ายหลัก 120 ราย ศูนย์อะไหล่และบริการในต่างประเทศ 134 แห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและสำนักงานในต่างประเทศ 58 แห่ง ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกส่งออกไปยัง 178 ประเทศและดินแดนทั่วโลก และทำยอดขายได้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 90% เมื่อเทียบรายปี

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

www.xcmg.com, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram